

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ของ รองศาสตราจารย์ทองอินทร์ วงศ์โสธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

(ภาคเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชนุญาตกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาไทยที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติทั่วโลก ในด้านการเป็นอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูโดยการเลือกเรียนวิชาชีพครูด้วยความสมัครใจ และประกอบวิชาชีพครูนับตั้งแต่จบการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งการเป็นครูสอนระดับอุดมศึกษา เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถ ด้านการอธิบาย การถ่ายทอดเนื้อหาวิชา รวมทั้งการเป็นผู้มีความรู้อย่างแตกฉานในเนื้อหาวิชาที่ท่านสอนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะวิชาปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษา ด้านการเป็นนักบริหารการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สามารถประยุกต์ความรู้และทฤษฎีการบริหารการศึกษาออกมาเป็นแนวปฏิบัติและนำไปใช้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ความรู้ความสามารถดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านการบริหารการศึกษา

อีกส่วนหนึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวที่สามารถประยุกต์ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติในทุกตำแหน่งที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหาร ตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการและรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภาและรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณนักบริหารการศึกษาและนักการศึกษาดีเด่นจากสถาบันและสมาคมวิชาชีพหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ในด้านการบุกเบิกแนวคิดและแนวทางใหม่ในการจัดและการบริหารการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดและการบริหารการศึกษารวมถึงผลงานที่สำคัญคือ การริเริ่มจัดตั้งและดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลจนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง และดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ สสนองความต้องการของประเทศ บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่ใช่นิรรัฐวิสาหกิจด้วยการก่อตั้งและดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระที่ใช้รูปแบบใหม่ของการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลงานอีกประการหนึ่งที่มีผลอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาไทยได้แก่ การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชบัญญัติทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย และได้มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานในฐานะกรรมการวิสามัญ และประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา

นอกจากวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้รับการยอมรับในฐานะเป็นนักบริหารและข้าราชการดีเด่น ดังจะเห็นได้จากการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการสถาบันการบิณฑพลเรือน กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และการบินไทย การเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ และคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

คุณสมบัติดีเด่นอีกประการหนึ่งของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน คือความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สละสลวย กระชับรัดกุม และชัดถ้อยชัดคำ ทั้งในการพูด การเขียน การสรุปความ การแต่งตั้งตำรา และการแต่งกลอน ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักอักษรศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับรางวัลกิตติคุณสังข์เงินจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ ด้วยเกียรติคุณดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาไทยที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติทั่วโลก ในด้านการเป็นอาจารย์ และนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา รวมทั้งด้านการบุกเบิกแนวคิดและแนวทางใหม่ในการจัดและการบริหารการศึกษา

ด้านความเป็นอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีความภาคภูมิใจในความเป็นครู โดยการเลือกเรียนวิชาชีพครูด้วยความสมัครใจ และประกอบวิชาชีพด้วยการเป็นครูมานับตั้งแต่จบการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งการเป็นครูที่สอนระดับอุดมศึกษา ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถด้านการอธิบาย และถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้อย่างแตกฉานในเนื้อหาวิชาที่ท่านสอนอย่างแท้จริง วิชาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา และการอุดมศึกษา

ด้านการเป็นนักบริหารการศึกษา ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ สามารถประยุกต์ความรู้และทฤษฎีการบริหารการศึกษาออกมาเป็นแนวปฏิบัติและนำไปใช้ ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ความรู้ความสามารถดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ท่านเลือกเรียนทางด้านการบริหารการศึกษา อีกส่วนหนึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวที่สามารถประยุกต์ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติในทุกตำแหน่งที่ท่านได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหาร ตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการและรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภและรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

หลายแห่ง นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติคุณนักบริหาร การศึกษาและนักการศึกษาดีเด่น จากสถาบันและสมาคมวิชาชีพหลายแห่งทั้งในและ ต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ

ด้านการบุกเบิกแนวคิดและแนวทางใหม่ในการจัดและการบริหารการศึกษานั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ริเริ่ม และเป็นผู้นำด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดและการบริหาร การศึกษา ผลงานที่สำคัญคือ การริเริ่มจัดตั้งและดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการเรียนการสอนในระบบทาง ไกลจนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับการคัดเลือก จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบสำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง และดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอน และการผลิต บัณฑิตทางเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ สสนองความต้องการของประเทศ บทบาทสำคัญอีก ประการหนึ่งคือ เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็น ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยการก่อตั้งและดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระที่ใช้ รูปแบบใหม่ของการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลงานอีก ประการหนึ่งที่มีผลอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษา ไทยก็คือ การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือว่าเป็นพระราช- บัญญัติทางการศึกษานับแรกของประเทศไทย อันส่งผลทำให้เกิดแนวคิดและแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาตามมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้มีส่วนสำคัญในการ ดำเนินงานในฐานะกรรมการวิสามัญ และประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงาน ปฏิรูปการศึกษา

นอกจากวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้รับ การยอมรับในฐานะเป็นนักบริหารและข้าราชการดีเด่น ดังจะเห็นได้จากการได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ประธานกรรมการสถาบัน การบินพลเรือน กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และการบินไทย การเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ และคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

คุณสมบัติดีเด่นที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปอีกประการหนึ่งของศาสตราจารย์

กะทัดรัด และชัดเจนซัดคำ ทั้งในการพูด การเขียน การสรุปความ การแต่งตำรา และการแต่งกลอน ความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งได้มาจากการศึกษาอบรมในระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการฝึกฝนด้วยตนเอง เกียรติคุณดีเด่นดังกล่าว แสดงให้ปรากฏโดยการได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักอักษรศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๘ การได้รับรางวัลกิตติคุณสังข์เงินจากสมาคมนักประสาธัมพันธ์ เป็นต้น

ด้วยความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการปฏิบัติตน และเกียรติคุณดีเด่นในประการต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เฉพาะอย่างยิ่งการบุกเบิกนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลมาใช้ในประเทศไทย จนแพร่หลายเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงครอบคลุมทุกท้องที่ของประเทศ เกียรติคุณดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ได้รับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน
โล่กิตติการ

จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ไทยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนขึ้นในประเทศไทย เป็นผู้ร่างคำขอจัดตั้งศูนย์ฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จนกระทั่งได้รับคำอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๙ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อนุมัติให้ศูนย์ฯ ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ บริเวณเทคโนโลยีธานีเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ และให้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการแสงสยามบนพื้นที่ได้ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ยังอนุมัติให้อาจารย์และนักวิจัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมบริหารจัดการและดำเนินการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ

Professor Dr. Wichit Srisa-an is a co-founder of the National Synchrotron Research Center. In conducting the feasibility study for setting up the synchrotron center in Thailand, he together with other Thai scientists visited synchrotron research centers in various countries. He drafted and proposed the plan of setting up the center to the cabinet. On the 5th March 1996, the cabinet resolved to establish the National Synchrotron Research Center.

Professor Dr. Wichit Srisa-an in the capacity of the Rector of Suranaree University of Technology gave an approval allowing the Center to be built on the university campus at "Techno-Thani". In addition, he also approved the involvement of the university's staff and researchers in managing and constructing the synchrotron radiation source.

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

โล่รางวัล ผู้มีอุปการคุณและทำคุณประโยชน์

แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก

ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีอุปการคุณ
และทำคุณประโยชน์ยิ่ง แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
รางวัลเกียรติคุณบริการอันมีคุณประโยชน์ยิ่ง
จาก สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโทและปริญญาตรีใน พ.ศ. ๒๕๐๗ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตใน พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาตุภูมิและในระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ได้รับใช้ประเทศชาติด้วยผลงานดีเด่นในฐานะนักวิชาการ นักบริหารการศึกษา และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นเรื่องที่ฝังใจและศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้อุทิศเวลาทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากตลอดชีวิตการทำงาน โดยเหตุที่การศึกษาระบบเปิดมีศักยภาพในการแก้ปัญหาโอกาสที่จำกัดทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ทำให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน หันมาสนใจระบบการศึกษาทางไกล ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะที่ยังเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกการพัฒนาระบบการสอนทางไกลในประเทศไทยและมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นอธิการบดีคนแรกอยู่ ๑๐ ปี หลังจากนั้น จึงได้ไปปฏิบัติงานที่ท้าทายอื่น ในระยะ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในระบบราชการและในมหาวิทยาลัยหลายตำแหน่ง อาทิ อธิการบดีของอีกสองมหาวิทยาลัยและปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย และเป็นนายกสมาคมคนแรกใน

พ.ศ. ๒๕๓๐ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นนายกสมาคมอยู่หลายปี

ด้วยบริการที่ดีเด่นและมีคุณประโยชน์ยิ่งทางด้านการศึกษาและต่อประชาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จึงได้รับรางวัลเกียรติคุณจากรัฐบาลไทยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและมหาวิริยมงกุฎ รวมทั้งอิสริยาภรณ์ชั้นทองพร้อมดวงดาวจากประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. ๒๕๒๔) มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๙) และมหาวิทยาลัยเปิดอंतरประเทศ ประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๓๔)



AAOU XV CONFERENCE
NEW DELHI, 21-23 FEBRUARY 2002
MERITORIOUS SERVICE AWARD:
CITATION FOR PROFESSOR DR. WICHIT SRISA-AN

Professor Dr. Wichit Srisa-an was born on 22 December 1934 in Chachoengsao, Thailand. After completing his undergraduate studies at Chulalongkorn University, he went to the University of Minnesota, USA, where he completed his Master's degree in 1964 and Ph.D. in Educational Administration in 1967. He then returned to his homeland and over the next 30 years served his country with great distinction as a scholar, educational administrator and University President.

Equality in educational opportunity and access to higher education have always been issues close to Prof. Wichit's heart and have consumed much of his energy during his working life. It was its potential for addressing the problem of limited opportunities, particularly at the tertiary level, that drew him to distance education in the early 1970s while he was serving at Chulalongkorn University, an elite conventional institution. He was instrumental in creating the blueprint for the development of distance education in Thailand and played a pivotal role in setting up the country's first and only dedicated open university – Sukhothai Thammathirat Open University – which he served as founding Rector for 10 years. He then moved on to new challenges. Over the next 20 years, Prof. Wichit held senior positions in the civil service and universities, often concurrently. During this period, he was Rector of two more universities while serving as the Permanent Secretary, Ministry of University Affairs.

At the regional and international level, Prof. Wichit played a major role in establishing the Asian Association of Open Universities (AAOU) and served

as its founding President in 1987. During the mid 1990s, while serving as the President of Suranaree University of Technology, he also founded the Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) and served as its President for a number of years.

For his distinguished services to education and his country, Prof. Wichit has received numerous awards from the Royal Thai Government. His decorations include Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant and the Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. He was also awarded the Grand Decoration of Honour in Gold with Star from the Republic of Austria. In addition, he has received Honorary Doctorates from five Universities including Ramkhamhaeng University, Thailand (1981), the UK Open University (1986) and Andhra Pradesh Open University, India (1991).

